



## 5 Debate Takeaways: โจ ไบเดน vs. โดนัลด์ ทรัมป์

จากการดีเบตครั้งแรกระหว่าง โจ ไบเดน และ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ตามเวลาในประเทศไทย ผู้รับชมได้ให้ความเห็นว่าทรัมป์ชนะไบเดนในการดีเบตนี้ด้วยคะแนน 67% ต่อ 33% และ **5 ประเด็นสำคัญในการดีเบตมีดังนี้**

- 1. ไบเดนพูดติดขัด แต่ทรัมป์พูดชัดเจน:** ไบเดนมีเสียงแหบ สะดุดในคำพูดและตอบสนองได้ไม่ชัดเจน ตรงกันข้ามกับทรัมป์ที่ดูมั่นใจและพูดชัดเจน อย่างไรก็ตาม ก็มีการแย้งว่าเหตุที่เสียงของไบเดนแหบเนื่องจากเป็นหวัด
- 2. ทรัมป์ควบคุมอารมณ์ได้ดี:** ทรัมป์มีท่าทีสงบเป็นส่วนใหญ่ในระหว่างการดีเบต หลีกเลี่ยงการระเบิดอารมณ์และการรุกรานที่เคยทำร้ายเขาในปี 2020 และไม่ทำให้พรรคเดโมแครตนำทรัมป์ไปโจมตีได้ว่าเป็นคนสุดโต่ง อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ก็ยังคงเป็นทรัมป์ที่ตอบคำถามด้วยคำพูดเกินจริง
- 3. ไบเดนปกป้องผลงาน:** ไบเดนปกป้องตนเองว่ามีผลงานด้านเศรษฐกิจและการช่วยเหลือครอบครัวคนผิวสีในเรื่องการว่างงาน การต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติทางที่อยู่อาศัย และเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา แต่ไบเดนก็บอกว่าไม่โทษที่พวกเขาผิดหวัง และยอมรับว่าเงินเฟ้อยังคงทำร้ายพวกเขาอย่างรุนแรง ซึ่งจากโพลก็แสดงให้เห็นว่าทรัมป์กำลังถอนฐานเสียงคนผิวสีมาจากไบเดน ซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญที่ช่วยให้ไบเดนชนะการเลือกตั้งในปี 2020
- 4. โทษกันไปมาเรื่องเงินเฟ้อ:** ผู้สมัครทั้งสองต่างโทษกันไปมาว่าประชาชนจะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นหากอีกฝ่ายชนะ ทรัมป์กล่าวหาว่าไบเดนจะขึ้นภาษี Family Tax ไบเดนตอบกลับว่าค่าใช้จ่ายของประชาชนจะเพิ่มขึ้นจากการขึ้นภาษีนำเข้าของทรัมป์ ไบเดนได้ให้คำมั่นว่าจะไม่ขึ้นภาษีผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 4 แสนดอลลาร์ แต่เรียกร้องให้ขึ้นภาษีกับผู้ที่มีรายได้สูง ทรัมป์ต้องการกำหนดอัตราภาษี 10% กับสินค้าทั้งหมด แต่สินค้าจีนจะมีอัตราภาษีที่สูงกว่า นอกจากนี้ ทรัมป์ได้เรียกร้องให้ขยายเวลา การลดหย่อนภาษีในกฎหมายปฏิรูปภาษีสหรัฐฯ ปี 2017 ซึ่งจะสิ้นสุดตอนสิ้นปี 2025
- 5. การทำแท้ง:** ทรัมป์ปรับท่าทีเป็นกลางในเรื่องการทำแท้ง ซึ่งทรัมป์เคยมีส่วนร่วมคว่ำคำตัดสินคดี Roe v. Wade ที่อนุญาตให้มีการทำแท้ง ทรัมป์ระบุว่าจะไม่ปิดกั้นการใช้ยาทำแท้ง และรัฐต่างๆ จะมีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันไป ทรัมป์กล่าวหาว่าพรรคเดโมแครตสนับสนุนการทำแท้งในระยะท้าย แต่ไบเดนตอบโต้ว่าข้อกล่าวหาของทรัมป์ไม่เป็นความจริง ไบเดนสนับสนุนการคืน Roe v. Wade ซึ่งอนุญาตให้มีข้อจำกัดบางประการ และไม่สนับสนุนการทำแท้งในช่วงท้ายของการตั้งครรภ์